

LEARNING LOGS

จากการเรียนรู้ในรายวิชานี้ ให้บันทึกการเรียนรู้ ในประเด็นที่กำหนดดังนี้

3 สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้มากกว่านี้

การใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ตนเองสามารถวางแผนการใช้สื่อการสอนว่าจะใช้สื่อการสอนอะไรประกอบเนื้อหาของบทเรียนตอนไหน ใช้เมื่อไหร่ อย่างไร ใครเป็นผู้ใช้ และถ้ามีการใช้สื่อการสอนหลายชั้นหลายประเภทต้องจัดเรียงลำดับตามลักษณะการใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเตรียมจัดหา เลือกสื่อการสอนและทดลองใช้สื่อการสอนล่วงหน้าได้ และนำสื่อการสอนประเภทต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ขบวนการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ตนเองควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์ของการเรียนการสอน มีความชำนาญทางด้านการสอนและเนื้อหาที่มีความรู้และคุ้นเคยกับสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและขีดจำกัดของสื่อแต่ละประเภทเป็นอย่างดี และการใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ได้แก่ ต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เนื้อหาตอนใดของวิชาที่ตนสอนอยู่ควรใช้สื่อการสอนประเภทใดจะเป็นวัสดุ และทักษะในการผลิตสื่อการสอนอย่างง่ายๆ ต่างๆ ได้บ้าง เช่น บัตรคำ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น และควรมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกสื่อการสอนและทักษะในการใช้สื่อการสอนต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2 สิ่งที่นักศึกษาจะใช้ในห้องเรียนของตนอย่างถูกต้องต่อไป

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม การเตรียมการสอนทั้งในด้านวิธีสอน การเตรียมเนื้อหาบทเรียนมาสอนนักเรียนในชั้นเรียน การจัดทำเอกสารและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้พร้อม เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการสอนให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความผ่อนคลายและความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และการประเมินผลการสอนของตนเอง เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ถูกวิธี ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และทำให้การดำเนินการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ตนเองมีความมั่นใจ คล่องแคล่ว และเกิดความชำนาญในการทำงานมากขึ้น

1 สิ่งที่นักศึกษาต้องการเพิ่มเติมความรู้

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ตนเองสามารถเขียนแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียนและ

บริบทของท้องถิ่น สามารถนำไปใช้สอนได้จริงๆ ในห้องเรียน เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนด ทำให้ตนเองได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปสอน รู้ล่วงหน้าและเตรียมการสอนได้ถูกต้องครอบคลุมเนื้อหา และสามารถวางแผนทางแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการสอนได้ การจัดการเรียนการสอนของตนเองราบรื่น การจัดกิจกรรมการสอนดำเนินไปตามลำดับขั้นที่กำหนด ตนเองมีความเชื่อมั่นมากขึ้น สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานในการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตร